

# BẢN TIN NỘI BỘ

## 10 BẢO HIỂM PVI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM KAZAKHSTAN VÀ UZBEKISTAN



**07** BẢO HIỂM PVI KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CÙNG NGÂN HÀNG WOORI VIỆT NAM

**15** BẢO HIỂM PVI ĐÃ TẠM ỨNG BỒI THƯỜNG CHO KHÁCH HÀNG BỊ TỐN THẤT SAU BẢO YAGI GẦN 50 TỶ ĐỒNG

# MỤC LỤC

- 03** PETROVIETNAM QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG VỊ TRÍ DẪN ĐẦU VỀ HIỆU QUẢ VÀ LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
- 06** HƠN 11.600 TỶ ĐỒNG CHI TRẢ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM DO BÃO SỐ 3 VÀ LŨ LỤT GÂY RA
- 07** DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG TÁI TỤC CÁC HỢP ĐỒNG TÁI BẢO HIỂM NĂM 2024
- 10** BẢO HIỂM PVI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM KAZAKHSTAN VÀ UZBEKISTAN
- 13** BẢO HIỂM PVI KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CÙNG NGÂN HÀNG WOORI VIỆT NAM
- 15** BẢO HIỂM PVI ĐÃ TẠM ỨNG BỒI THƯỜNG CHO KHÁCH HÀNG BỊ TỐN THẤT SAU BÃO YAGI GẦN 50 TỶ ĐỒNG
- 16** BẢO HIỂM PVI HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC CÙNG K - FINANCE
- 17** ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN CHO NHÂN VIÊN THU BHXH, BHYT CỦA TỔ CHỨC DỊCH VỤ THU CÔNG TY BẢO HIỂM PVI DUYÊN HẢI
- 18** GÓC THƯ GIẢN

**Chịu trách nhiệm nội dung**  
Trưởng Ban  
Nguyễn Triều Dương

**Biên tập**  
Phạm Huyền



# TIN THỊ TRƯỜNG

BẢN TIN NỘI BỘ PVI

## PETROVIETNAM QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG VỊ TRÍ DẪN ĐẦU VỀ HIỆU QUẢ VÀ LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

*Để đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh trong thời gian tới đội ngũ Petrovietnam cần tập trung nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành.*



*Chủ tịch HĐQT Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chủ trì cuộc họp giữa HĐQT và Ban Điều hành*

### **9 tháng năm 2024, Petrovietnam duy trì ổn định hoạt động SXKD**

Ngày 9/10, Chủ tịch HĐQT Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc họp giao ban giữa HĐQT và Ban điều hành đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc; đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, các đồng chí trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn.

Kết thúc 9 tháng, Petrovietnam đã duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, các công trình, nhà máy vận hành liên tục, hiệu quả, an toàn góp phần giúp Tập đoàn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất 9 tháng từ 1,3 - 19%. Bên cạnh các kết quả tích cực từ sản xuất, Tập đoàn đã hoàn thành toàn diện 6/6 chỉ tiêu tài chính cả năm 2024 theo kế hoạch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và HĐQT giao, về đích trước từ 3-5 tháng. Trong đó, 5/6 chỉ tiêu tăng trưởng từ 9-31% so với năm 2023.

Bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh, Tập đoàn cũng dành nhiều nguồn lực cho hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị 480 tỷ đồng trong 9 tháng qua. Trong đó, kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo 95 tỷ đồng; hỗ trợ chương trình giáo dục, đào tạo 227 tỷ đồng; hỗ trợ chương trình y tế 52,3 tỷ đồng; hỗ trợ các tổ chức, Quỹ hội 105,7 tỷ đồng.

Ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Petrovietnam cho biết, trong thời gian qua, Tập đoàn cùng các tổ chức đoàn thể, các đơn vị thành viên đã tích cực tham gia ủng hộ, hỗ trợ kịp thời nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Gần đây, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ tại chương trình “Mái ấm cho đồng bào tôi”, Petrovietnam đã trao 150 tỷ đồng tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các địa phương trên cả nước.

Đặc biệt, trong công tác tái thiết thôn Kho Vàng (Lào Cai), Petrovietnam đã khẩn trương, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thành các thủ tục, bao gồm: Giải phóng đền bù, lập quy hoạch, lên kế hoạch thi công, thành lập Tổ công tác làm việc với UBND tỉnh, giao chủ đầu tư tại địa phương, dự kiến ngày 31/12/2024 sẽ hoàn thành.

### ***Khoa học công nghệ là động lực trọng tâm***

Tại cuộc họp, lãnh đạo Tập đoàn và các ban chuyên môn đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch của 3 tháng cuối năm và cả năm 2024. Các ý kiến trao đổi cũng tập trung vào việc đánh giá vào các giải pháp “làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới” để phát triển Petrovietnam.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, Thành viên HĐQT Petrovietnam, khoa học công nghệ và chuyển giao nghiên cứu cần trở thành động lực phát triển bền vững cho Petrovietnam.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đánh giá trong thời gian tới Tập đoàn cần tập trung đánh giá, cắt giảm tối đa các chi phí không cần thiết, tiếp tục nâng cao công tác quản trị rủi ro, nhận định sớm những nguy cơ để có giải pháp kịp thời, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Đối với công tác đầu tư, Tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn yêu cầu các Phó Tổng Giám đốc phụ trách các lĩnh vực tiếp tục rà soát lại tổng thể, tập trung giải quyết những vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các dự án đang triển khai.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cũng lưu ý việc giám sát chặt chẽ công tác an toàn tại các công trình, nhà máy, đảm bảo vận hành hiệu quả, tránh xảy ra các sự cố gây gián đoạn sản xuất, ảnh hưởng tới việc thực hiện kế hoạch năm 2024; tích cực tham gia đóng góp sửa đổi các quy định của pháp luật và các nghị định liên quan đến hoạt động của Tập đoàn.

Sau khi nghe báo cáo, thảo luận, Chủ tịch HĐQT Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhận định, dù đã đạt được những kết quả tích cực nhưng trong thời gian tới, toàn Tập đoàn cần tập trung vào các động lực tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh cả tích cực và tiêu cực. Trong đó, chú trọng động lực về tăng năng suất từ thay đổi, ứng dụng nghiên cứu khoa học, công nghệ và đẩy mạnh quản trị rủi ro.

Qua phân tích đánh giá xu hướng thời gian qua, có thêm nhiều khó khăn, thách thức đối với Petrovietnam, Chủ tịch HĐQT Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, toàn Tập đoàn cần tập trung nâng cao năng lực chuyên môn, hiệu quả thực chất trong công tác quản trị điều hành để vượt qua những khó

khẩn, thách thức.

***“Dứt khoát không để tuột mất vị trí dẫn đầu của Petrovietnam về hiệu quả và lợi nhuận trong các doanh nghiệp nhà nước, giữ vững mục tiêu về kế hoạch quản trị, phấn đấu quý IV đạt kết quả cao nhất”,*** Chủ tịch HĐQT Lê Mạnh Hùng nêu mục tiêu.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch HĐQT Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đề ra các giải pháp. Trong đó, tập trung làm tốt công tác quản trị và kiểm soát quản trị định kỳ, đảm bảo vận hành đúng chủ trương, mục tiêu đề ra, nhận định rủi ro và kịp thời có biện pháp ngăn chặn;

Duy trì vận hành ổn định, an toàn các công trình khai thác, nhà máy, dự án trọng điểm hướng tới mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất đề ra; Tiếp tục đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đảm bảo các động lực tăng trưởng chính, tập trung xây dựng chiến lược cho các động lực thị trường và đầu tư.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Tập đoàn cũng đề nghị tăng cường công tác quản trị rủi ro, tiếp tục có các báo cáo đánh giá, rà soát tác động của hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách tới hoạt động của Tập đoàn. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cũng yêu cầu Tập đoàn và các đơn vị xây dựng kế hoạch cho năm 2025 cần tập trung vào công tác quản trị chi phí, rủi ro, tối ưu, tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động.

*Nguồn: PVN*

## HƠN 11.600 TỶ ĐỒNG CHI TRẢ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM DO BÃO SỐ 3 VÀ LŨ LỤT GÂY RA

Đến ngày 7/10, tổng số tiền ước tính thiệt hại và chi trả quyền lợi bảo hiểm do cơn bão số 3 và lũ lụt gây ra tạm thời lên tới khoảng 11.627 tỷ đồng.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, trên cơ sở báo cáo của 31/31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 19/19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đến ngày 7/10 tổng số tiền ước tính thiệt hại và chi trả quyền lợi bảo hiểm do cơn bão số 3 và lũ lụt gây ra tạm thời lên tới khoảng 11.627 tỷ đồng.



Ô tô hư hại do siêu bão Yagi tại Hà Nội

Theo đó, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã ghi nhận 73 trường hợp tử vong và thương tật thuộc phạm vi bảo hiểm, với tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm ước tính là 19,8 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng 14,4 tỷ đồng.

Đối với bảo hiểm phi nhân thọ, các doanh nghiệp đã tiếp nhận khoảng 13.847 thông tin thiệt hại, bao gồm bảo hiểm tài sản, xe cơ giới và bảo hiểm sức khỏe, với tổng thiệt hại ước tính lên đến hơn 11.607 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã tạm ứng tổng số tiền bồi thường là 108,3 tỷ đồng.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, ảnh hưởng nặng nề để lại sau bão số 3 và mưa lũ đã tạo ra những khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp bảo hiểm.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục chỉ đạo, giám sát, đồng thời tạo điều kiện, đồng hành với các doanh nghiệp bảo hiểm tăng cường bám sát địa bàn và khẩn trương có phương án hỗ trợ tốt nhất cho tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất kinh doanh theo đúng quy định và tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính.

Nguồn: PVN

## DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG TÁI TỤC CÁC HỢP ĐỒNG TÁI BẢO HIỂM NĂM 2024

*Không chỉ là một thảm họa thiên nhiên, Bão Yagi còn là một cú đánh lớn đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam, đặc biệt là các công ty bảo hiểm phi nhân thọ và các nhà tái bảo hiểm quốc tế đang tham gia vào thị trường này.*



### Tác động của bão Yagi đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam

Bão Yagi - một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Việt Nam trong vòng 70 năm qua, đã để lại hậu quả nặng nề cả về người và tài sản với các tỉnh, thành phố miền Bắc.

Đây không chỉ là một thảm họa thiên nhiên, mà còn là một cú đánh lớn đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam, đặc biệt là các công ty bảo hiểm phi nhân thọ và các nhà tái bảo hiểm quốc tế đang tham gia vào thị trường này. Trước bão Yagi, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã đối diện với tình trạng cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty bảo hiểm gốc, dẫn đến việc giảm thiểu phí và điều kiện tái bảo hiểm hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, bão Yagi là một minh chứng rõ ràng về mức độ rủi ro thiên tai mà Việt Nam phải đối mặt và những thách thức đặt ra cho ngành bảo hiểm. Bão Yagi đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều lĩnh vực, trong đó đáng kể nhất là ngành công nghiệp, nông nghiệp, và hạ tầng đô thị.

Theo báo cáo ban đầu, các khu công nghiệp tại Quảng Ninh và Hải Phòng chịu thiệt hại nặng nề với nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất bị hư hại do gió lớn và ngập nước. Các tòa nhà bị tốc mái, dây chuyền sản xuất bị gián đoạn, gây tổn thất lớn cho các doanh nghiệp cả về tài sản lẫn hoạt động

sản xuất.

Ngành nông nghiệp cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng khi hàng nghìn héct-a lúa, hoa màu và gia súc bị cuốn trôi do lũ lụt tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, và Cao Bằng. Tuy nhiên, với tỷ lệ tham gia bảo hiểm nông nghiệp còn thấp, mức độ bảo vệ tài chính cho nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp vẫn còn hạn chế.

### Những thách thức đối với các công ty bảo hiểm phi nhân thọ

Bão Yagi đã đặt ra những thách thức lớn cho các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Theo báo cáo, hơn 12.000 yêu cầu bồi thường đã được gửi đến từ các doanh nghiệp, chủ yếu tập trung tại các khu vực công nghiệp bị thiệt hại. Tổng số tiền bồi thường ước tính lên tới 10.165 tỷ đồng (tương đương 400 triệu USD), khiến các công ty bảo hiểm gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý và chi trả bồi thường.

Các loại bảo hiểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm bảo hiểm tài sản và bảo hiểm gián đoạn kinh doanh. Nhiều nhà máy công nghiệp hiện đại bị thiệt hại về mái nhà, thiết bị và dây chuyền sản xuất do mưa gió và nước ngập. Điều này không chỉ khiến tài sản vật chất bị hư hại, mà còn gián đoạn hoạt động sản xuất trong thời gian dài.

### Khoảng trống trong bảo hiểm và sự thiếu hụt bảo vệ

Một vấn đề nổi cộm khác được bão Yagi làm rõ chính là những lỗ hổng trong việc tham gia bảo hiểm. Nhiều doanh nghiệp đã không có đủ các biện pháp dự phòng rủi ro thiên tai, dẫn đến những thiệt hại có thể tránh được. Nhiều doanh nghiệp chỉ tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc như bảo hiểm cháy nổ, mà không có các loại bảo hiểm phù hợp để bảo vệ khỏi thiên tai. Điều này không chỉ gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ của ngành bảo hiểm.

### Vai trò của tái bảo hiểm trong việc bù đắp thiệt hại từ bão Yagi

Tái bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong việc chia sẻ rủi ro với các công ty bảo hiểm gốc, đặc biệt trong bối cảnh thảm họa thiên tai. Với mức độ thiệt hại lớn từ bão Yagi, nhiều công ty bảo hiểm Việt Nam dựa vào sự hỗ trợ của các nhà tái bảo hiểm quốc tế để bù đắp chi phí bồi thường.

Trước khi bão Yagi xảy ra, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có các hợp đồng tái bảo hiểm với nhiều đối tác quốc tế lớn. Tuy nhiên, với mức độ thiệt hại từ cơn bão, các nhà tái bảo hiểm quốc tế phải chi trả một khoản lớn để giúp các công ty bảo hiểm gốc Việt Nam chi trả bồi thường cho khách hàng. Điều này có thể dẫn đến những thay đổi trong cách thức các hợp đồng tái bảo hiểm được ký kết trong tương lai.

### Dự đoán xu hướng tái tục các hợp đồng tái bảo hiểm năm 2024

Phản ứng ban đầu từ thị trường tái bảo hiểm quốc tế Bão Yagi và các sự kiện thiên tai khác trong năm 2024 đã gây ra những thiệt hại lớn cho các nhà tái bảo hiểm quốc tế. Điều này sẽ dẫn đến việc các công ty tái bảo hiểm điều chỉnh lại các điều kiện và chi phí cho các hợp đồng tái bảo hiểm trong năm 2024. Dưới đây là một số xu hướng có thể xảy ra trong mùa tái tục 1/1/2024:

**Tăng phí tái bảo hiểm:** Do thiệt hại lớn từ bão Yagi, nhiều nhà tái bảo hiểm có thể sẽ yêu cầu tăng phí bảo hiểm để bù đắp cho những khoản tổn thất đã phát sinh. Điều này sẽ đặt ra thách thức lớn



cho các công ty bảo hiểm gốc khi phải đối mặt với chi phí cao hơn.

**Thắt chặt điều kiện hợp đồng:** Các điều kiện hợp đồng tái bảo hiểm sẽ được thắt chặt hơn với các điều khoản như tăng mức khấu trừ, giảm tỷ lệ bồi thường hoặc yêu cầu các công ty bảo hiểm gốc phải giữ lại nhiều rủi ro hơn.

**Yêu cầu quản lý rủi ro tốt hơn:** Các nhà tái bảo hiểm quốc tế sẽ yêu cầu các công ty bảo hiểm Việt Nam cải thiện quản lý rủi ro, đặc biệt là trong việc đánh giá và phòng ngừa rủi ro thiên tai. Các công ty bảo hiểm gốc có thể cần đầu tư vào công nghệ và các biện pháp phòng chống rủi ro hiệu quả hơn.

**Đàm phán khắt khe hơn:** Các cuộc đàm phán tái tục hợp đồng sẽ trở nên khó khăn hơn khi các nhà tái bảo hiểm tìm cách bảo vệ lợi ích của mình sau những tổn thất lớn.

### Tác động dài hạn đối với ngành bảo hiểm Việt Nam

Bão Yagi không chỉ gây ra tổn thất về tài chính, mà còn làm gia tăng nhận thức về tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm. Nhiều doanh nghiệp và người dân sẽ nhận ra vai trò thiết yếu của bảo hiểm trong việc bảo vệ tài sản và duy trì hoạt động kinh doanh trước những rủi ro thiên tai.

Ngành bảo hiểm Việt Nam có thể chứng kiến sự gia tăng về nhu cầu bảo hiểm tài sản và bảo hiểm gián đoạn kinh doanh trong thời gian tới. Đồng thời, việc mở rộng các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp và các loại bảo hiểm rủi ro thiên tai khác cũng có thể trở thành xu hướng.

Có thể thấy, bão Yagi là một lời nhắc nhở rõ ràng về mức độ nghiêm trọng của các thảm họa thiên nhiên và những thách thức mà ngành bảo hiểm phải đối mặt trong việc bảo vệ tài sản và cuộc sống của khách hàng. Với sự tham gia mạnh mẽ của các nhà tái bảo hiểm quốc tế, ngành bảo hiểm Việt Nam sẽ tiếp tục phải thích nghi và cải thiện quản lý rủi ro để đối phó với những thảm họa tương tự trong tương lai. Mùa tái tục 1/1/2024 sẽ là một giai đoạn quan trọng, đánh dấu sự thay đổi trong cách thức các hợp đồng tái bảo hiểm được thiết kế, với mục tiêu bền vững hơn cho cả thị trường bảo hiểm Việt Nam và quốc tế.



# TIÊU ĐIỂM PVI

BẢN TIN NỘI BỘ PVI

## BẢO HIỂM PVI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM KAZAKHSTAN VÀ UZBEKISTAN

*Trong khuôn khổ chiến lược mở rộng hợp tác quốc tế, đoàn công tác của Tổng Công ty Bảo hiểm PVI do bà Lê Hồng Linh - Phó Tổng giám đốc dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với các công ty bảo hiểm thuộc top 5 tại Kazakhstan và Uzbekistan. Chuyến đi này nhằm tạo dựng quan hệ đối tác chiến lược, thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực tái bảo hiểm tại khu vực Trung Á. Tại Kazakhstan, đoàn đã làm việc với các công ty bảo hiểm hàng đầu như Nomad Insurance, NSK Insurance và Halyk Insurance.*

Tại Uzbekistan, đoàn công tác của Bảo hiểm PVI đã gặp gỡ các công ty bảo hiểm lớn như Gross Insurance, Kafolat, Semurg và Uzbekinvest. Đặc biệt, trong chuỗi sự kiện này, Bảo hiểm PVI đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Uzbekinvest, công ty bảo hiểm quốc gia lớn nhất Uzbekistan, đánh dấu bước tiến mới trong việc phát triển các dự án tái bảo hiểm quốc tế. Uzbekinvest thành lập vào năm 1994, đạt được sự công nhận của các tổ chức quốc tế như Moody's và AM Best, khẳng định tính ổn định tài chính và sự phát triển bền vững.

Chuyến công tác này không chỉ giúp Bảo hiểm PVI củng cố vị thế trong khu vực Trung Á mà còn góp phần thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng với các đối tác chiến lược, giúp tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong lĩnh vực tái bảo hiểm. Đây là một bước tiến quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa của Bảo hiểm PVI.







## BẢO HIỂM PVI KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CÙNG NGÂN HÀNG WOORI VIỆT NAM

Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Ngân hàng Woori Việt Nam (Woori Việt Nam) để phân phối các sản phẩm bảo hiểm Bảo hiểm PVI tới các khách hàng. Theo đó, các sản phẩm bảo hiểm sẽ được triển khai thông qua mạng lưới 26 chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng Woori trên toàn quốc, giúp khách hàng của Woori Bank tại Việt Nam có thể tiếp cận đa dạng các loại hình dịch vụ bảo hiểm mới của Bảo hiểm PVI.



Ông Phạm Thành Vinh – Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI (bìa trái) tặng quà ông Choi Je Won, trưởng đơn vị Phát triển Kinh doanh, đại diện Woori Việt Nam (bìa phải)

Tại lễ ký kết, ông Choi Je Won, trưởng đơn vị Phát triển Kinh doanh, đại diện Woori Việt Nam, chúc mừng sự hợp tác toàn diện, bền vững trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tin tưởng lẫn nhau đồng thời khẳng định đây là cột mốc đánh dấu sự thành công của cả hai doanh nghiệp. Woori Việt Nam sẽ phát huy kinh nghiệm và nền tảng vốn có của mình cùng với mạng lưới phục vụ khách hàng rộng lớn, dịch vụ ngân hàng uy tín, ứng dụng công nghệ tiên tiến để đẩy mạnh phát triển kênh phân phối quan trọng này.



*Đại diện Bảo hiểm PVI và Ngân hàng Woori Việt Nam chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết*

Cũng tại buổi lễ, ông Phạm Thành Vinh – Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI tin tưởng rằng, sự hợp tác toàn diện này sẽ mang lại nhiều lợi ích, hiệu quả cho cả đôi bên, đồng thời sẽ là bước mở đầu cho những kế hoạch, chương trình hợp tác lâu dài hơn nữa giữa hai thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực Tài chính – Bảo hiểm của 2 quốc gia và trên hết đem lại những tiện ích tốt nhất cho khách hàng.

## BẢO HIỂM PVI ĐÃ TẠM ỨNG BỒI THƯỜNG CHO KHÁCH HÀNG BỊ TỔN THẤT SAU BÃO YAGI GẦN 50 TỶ ĐỒNG

*Tính đến thời điểm hiện tại, Bảo hiểm PVI đã tạm ứng bồi thường cho các khách hàng bị tổn thất sau cơn bão Yagi và mưa lũ gần 50 tỷ đồng.*



Việc nhanh chóng thực hiện tạm ứng trong thời gian ngắn phản ánh năng lực và khả năng đáp ứng nhu cầu chi trả bồi thường của doanh nghiệp sau thiên tai, đồng thời giúp người dân, khách hàng phần nào giảm bớt gánh nặng tài chính trong giai đoạn khó khăn.

Theo số liệu báo cáo cập nhật từ các doanh nghiệp bảo hiểm (cả hai khối nhân thọ và phi nhân thọ), tính đến ngày 20/9, ước thiệt hại và chi trả bồi thường bảo hiểm do bão Yagi và lũ lụt gây ra tăng lên hơn 9.013 tỷ đồng.

Ngày 27/8/2024, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 100/CD-TTg về việc tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão số 3 và mưa lũ.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu, Bộ Tài chính chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện ngay theo thẩm quyền các chính sách tài chính, miễn giảm gia hạn thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các địa phương, đối tượng bị ảnh hưởng thiệt hại do bão lũ...

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ này chỉ đạo các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương rà soát, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng bị ảnh hưởng theo đúng quy định. Trước mắt thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường cho khách hàng theo đúng quy định.

*Nguồn: PVN*

## BẢO HIỂM PVI HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC CÙNG K - FINANCE

Ngày 11/10/2024 tại trụ sở Bảo hiểm PVI, Công ty Bảo hiểm PVI Hà Thành đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Tài chính K - Finance. K - Finance là doanh nghiệp Hàn Quốc có những chuyên gia am hiểu về pháp luật cũng như bảo hiểm tại thị trường Việt Nam. Với sự kết nối cộng đồng mạnh mẽ của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, K-Finance sẽ tìm kiếm, tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc hoặc các doanh nghiệp có vốn Hàn Quốc kết nối tới Bảo hiểm PVI.



Tại buổi lễ ông Kim Chul Mo – Tổng giám đốc K-Finance bày tỏ sự vui mừng và tin tưởng rằng việc hợp tác với Doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ số 1 Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển đôi bên.

Đối với Bảo hiểm PVI Hà Thành, hiện nay ngoài lĩnh vực khai thác truyền thống, trong năm 2024 Bảo hiểm PVI Hà Thành cũng có nhiều bước đột phá trong mở rộng khai thác qua kênh thương mại điện tử và có những kết quả rất khả quan. Khai thác qua kênh chuyên gia/doanh nghiệp Hàn Quốc như K-finance cũng hứa hẹn nhiều tiềm năng giữa bối cảnh kênh khai thác truyền thống bị cạnh tranh quyết liệt trên thị trường.



## ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN CHO NHÂN VIÊN THU BHXH, BHYT CỦA TỔ CHỨC DỊCH VỤ THU CÔNG TY BẢO HIỂM PVI DUYÊN HẢI

Sáng 6/9, BHXH thành phố phối hợp tổ chức dịch vụ thu Công ty bảo hiểm PVI Duyên Hải tổ chức chương trình đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho 25 nhân viên của tổ chức dịch vụ thu Công ty bảo hiểm PVI Duyên Hải.

Tại chương trình tập huấn, đào tạo, đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Thu – Số thẻ, Phòng Truyền thông BHXH thành phố đã hướng dẫn nhiều nghiệp vụ quan trọng như: Kiến thức cơ bản về chính sách pháp luật BHXH, BHYT; Kỹ năng khai thác, tư vấn, phát triển người tham gia; Quy trình nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, cấp mã số BHXH, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT...



Bên cạnh những nội dung về chính sách pháp luật BHXH, BHYT, các học viên được truyền đạt chi tiết về phương thức đóng, quy trình thủ tục khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những vướng mắc của các học viên, xoay quanh nội dung các bài giảng và các tình huống thực tế trong quá trình tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại địa phương.

Thông qua chương trình đào tạo, giúp nhân viên của các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT nắm được các kỹ năng, kiến thức cơ bản về chính sách BHXH, BHYT. Qua đó, tạo nền tảng quan trọng để có thể vận dụng, phát huy tốt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Kết thúc chương trình tập huấn, đào tạo, các học viên tham gia kiểm tra sát hạch thông qua bài thi viết. Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp thẻ nhân viên tổ chức dịch vụ thu. Việc cập nhật kiến thức cho nhân viên tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT cũng là một trong những hoạt động thường xuyên để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tìm hiểu về chính sách và dễ dàng liên hệ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.



# GÓC THƯ GIẢN

BẢN TIN NỘI BỘ PVI

## LỜI NỜI DỜI NGỌT NGÀO

Trong cuộc sống đôi khi những lời nói dối lại có một sức mạnh vô cùng lớn và giúp cho con người có thể trấn an được những cú sốc về mặt tinh thần.

Ở một thị trấn nhỏ của nước Anh đã xảy ra một vụ cướp ngân hàng, tên cướp không cướp được tiền mà lại bị bao vây chặt bên trong. Hắn ta bắt một em bé 5 tuổi và yêu cầu cảnh sát phải chuẩn bị cho mình một khoản tiền lớn cùng một chiếc ô tô, nếu không hắn sẽ nổ súng giết con tin.

Phía cảnh sát cử một chuyên gia đến đàm phán, tuy nhiên tên cướp vẫn ngoan cố không chịu đầu hàng. Khi thấy tên cướp có ý định giết con tin, phía cảnh sát đã nổ súng bắn tỉa, tên cướp kêu lên một tiếng rồi ngã lộn xuống đất. Cậu bé nhìn thấy những vết máu và nghe thấy tiếng súng nên sợ hãi khóc thất thanh. Người đàn ông tranh thủ cơ hội chạy lại ôm cậu bé vào lòng.

Các hãng thông tin truyền thông vừa kịp kịp đến ùn ùn, đúng lúc đó, mọi người chợt nghe tiếng người đàn ông hô to: "Tốt lắm, diễn tập đến đây là kết thúc!". Cậu bé nghe xong liền ngừng khóc và hỏi mẹ có phải như thế không. Mẹ cậu bé kìm nén nước mắt và gật đầu. Một viên cảnh sát khác cũng đi đến bên cạnh cậu bé và an ủi: "Cháu diễn tốt lắm, cháu xứng đáng được khen thưởng".

Những ngày sau đó, giới truyền thông đều im lặng, không ai nói một lời về vụ cướp bởi họ từ hiểu rằng, đó là cách tốt nhất để bảo vệ tâm hồn cậu bé!. Nhiều năm sau, có một người đàn ông trung niên đến tìm gặp và hỏi người đàn ông năm xưa cứu cậu bé: "Tại sao trong lúc ấy, ông lại hô lên như vậy ạ?".

Ông cười và trả lời: "Khi tiếng súng vang lên, tôi nghĩ rất có thể cậu bé sẽ bị ám ảnh cả đời vì chuyện đáng sợ như thế này. Nhưng khi tôi tới gần cậu bé hơn thì dường như Thượng đế đã gợi ý cho tôi và thế là tôi thốt lên câu "Diễn tập kết thúc!". Lúc này, người đàn ông trung niên bật khóc và ôm chầm lấy ông: "Con chính là đứa trẻ năm xưa đây ạ, con đã bị nói dối suốt 30 năm qua, mãi cho tới gần đây, mẹ của con mới nói rõ sự thật cho con biết. Con cảm ơn bác, cảm ơn bác đã cho con một cuộc đời lành mạnh!".

Ông nhìn người đàn ông trung niên rồi cười nói: "Con đừng cảm ơn ta! Nếu con muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn tất cả những người đã biết chuyện nhưng vẫn sẵn lòng "lừa gạt" con ấy!". Hành động của người cảnh sát đó thật đáng kính, ông đã đem lại điều tuyệt vời cho cuộc đời của một đứa trẻ, bảo vệ tâm hồn non nớt của cậu bé.

Nguồn: sưu tầm

